



กิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2560

วันที่ของจดหมายข่าว: 1 ก.ย. 2560

สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ เพิ่มศักยภาพด้าน ICT นร.สู่ประเทศไทย 4.0 จัดแข่งขันทักษะทางเทคโนโลยี UBU-ICT Contest Festival 2017

ภายในฉบับนี้:

- UBU-ICT Contest Festival 2017 1
- พิธีเปิดชุดเกียรตินักกิจกรรม 1
- ปฐมเวทีศกษานักศึกษาใหม่ 'ปี 60 2
- บายศรีสู่ขวัญ เกศแก้วนิโลบล 2
- เค้เขขวัญน้องใหม่ “ 2
- พิธีไหว้ครูประจำปี'60 3
- 17 เด็กเก่ง ม.อุบลฯ 3
- ผลการเรียนยอดเยี่ยม 3
- ม.อุบลฯ ร่วมดูงานการจัดการแข่งขัน 3
- กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 3
- ม.อุบลฯ รายงานตัวเข้ารับการศึกษา 4

ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี สโมสร นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด โครงการ ต้นกล้าวิชาการ มหกรรมสู่ ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 มหกรรมการแข่งขันทักษะทาง เทคโนโลยี 2560 พร้อมมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0UBU-ICT Contest Festival 2017 Ready to Thailand 4.0 โดยมี อาจารย์ ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษา เป็นประธาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอน ปลาย ในเขตพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนกว่า 120 คน เข้าร่วม ณ สำนักคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

นายธนภัทร แววศรี ประธาน ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี กล่าว ว่า โครงการ ต้นกล้าวิชาการ มหกรรมสู่

ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 หรือ งานมหกรรมการแข่งขัน ทักษะทางเทคโนโลยี 2560 พร้อมมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 UBU -I CT Contest Festival 2017 Ready to Thailand 4.0ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี สังกัดสโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ จัดขึ้น เป็น โครงการบริการวิชาการ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกตาม ความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ที่จะพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ ทันทต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้ เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 โดย ประกอบไปด้วย การแข่งขันตอบปัญหาทาคอมพิวเตอร์ผ่านระบบออนไลน์ การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ เป็นต้น



ม.อุบลฯ จัดพิธีเปิดชุดเกียรตินักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง ประชุมศรีเมืองใหม่ อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (หลังใหม่) สำนักงานพัฒนานักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี โดย อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษา นำบุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดชุดเกียรตินัก กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและ เชิดชูเกียรตินักกิจกรรมที่เป็น แบบอย่างที่ดีในการทำกิจกรรมที่ สร้างสรรค์ อีกทั้งสร้างชื่อเสียงให้แก่

มหาวิทยาลัย พร้อมให้ตระหนักถึง คุณค่าของประสบการณ์จากการทำ กิจกรรมให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ การดำเนินชีวิต อีกทั้งให้เกิดความ ภาคภูมิใจ และเป็นแรงจูงใจให้แก่ นักศึกษารุ่นน้องได้นำมาเป็นแบบอย่าง ที่ดีในการทำกิจกรรมที่ดีต่อไป



ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ * ปี 60 * กันเกรา ร้อยที่ 30 * พร้อมแบ่งบานอย่างภาคภูมิใจ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 “กันเกรา ร้อยที่ 30” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน กล่าวต้อนรับพร้อมให้อาวาสแก่นักศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของทุกคณะร่วมเป็นเกียรติในงาน ซึ่งมีนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 จาก 10 คณะ 1 วิทยาลัย จำนวน 4,200 คน เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวให้อาวาสแก่นักศึกษาใหม่ โดยเน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักในหน้าที่

ของตนเอง ในการตั้งใจศึกษาเรียนรู้ รู้จักวางแผนในชีวิต แบ่งเวลาให้เหมาะสม และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 4-6 ปี ที่ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่ดีที่พึงประสงค์แก่สังคม สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัว

ด้าน อาจารย์ทรงพล อินทเคียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 นอกจากนักศึกษาจะได้รับฟังโอวาทจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย แล้ว ยังมีการแนะนำข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนด้านการศึกษา อาทิ กองบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ด้านสวัสดิการการรักษายาบาล สำนักงานพัฒนานักศึกษา



ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี 60

แนะนำองค์การนักศึกษา นายกสโมสร นักศึกษาของแต่ละคณะ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา ก่อนเปิดภาคการศึกษา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560

ม.อุบลฯ สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ เกศแก้วนิโลบล เอ็นขวัญน้องใหม่ * กันเกรา ร้อยที่ 30 *

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย องค์การนักศึกษา และสำนักงานพัฒนานักศึกษา จัด พิธีบายศรีสู่ขวัญเกศแก้วนิโลบล เอ็นขวัญน้องใหม่ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 “กันเกรา ร้อยที่ 30” โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ทรงพล อินทเคียรรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนายอนุเบศร์ สมบูรณ์ นายกสโมสรนักศึกษา กล่าวรายงาน การจัดงานบายศรีสู่ขวัญ นับเป็นประเพณีอีสานที่ถือปฏิบัติมาช้านาน เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการมาอยู่อาศัยร่วมกันในมหาวิทยาลัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนชุมชน รุ่นพี่นักศึกษา ร่วมรับขวัญนักศึกษาใหม่ ซึ่งปีนี้มีจำนวนกว่า 4,200 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวต้อนรับพร้อมให้อาวาสแก่นักศึกษา ในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีความสุข ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเมืองแห่งนักปราชญ์ เมืองแห่งนครธรรม แผลงประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่ยาวนาน มีประเพณีวัฒนธรรมให้ศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายให้ชื่นชม

เชื่อว่านักศึกษาทุกคนจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิต ที่นี้ได้อย่างคุ้มค่าและประทับใจตลอดระยะเวลา 4-6 ปี ที่อยู่ในอ้อมกอดเมืองดอกบัวงามอุบลราชธานี

ด้าน อาจารย์ทรงพล อินทเคียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย พร้อมให้นักศึกษาทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ยึดถือในระเบียบวินัย ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน สามารถเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติในอนาคต มหาวิทยาลัย มีความพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาใหม่ทุกคน ให้มีความสุขในการศึกษาเล่าเรียนและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ด้วย

พิธีบายศรีสู่ขวัญเกศแก้วนิโลบล เอ็นขวัญน้องใหม่ “กันเกรา ร้อยที่ 30” นับว่าเป็นประเพณีสำคัญ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยองค์การนักศึกษาได้ถือปฏิบัติต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงามในท้องถิ่น เป็นหนึ่งในกิจกรรมรับน้องใหม่ที่จัดขึ้น เสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิต ก่อนเริ่มต้นการศึกษา ซึ่งพิธีบายศรีสู่ขวัญเริ่มต้นด้วยขบวนบายศรีสู่ขวัญ เกศแก้วนิโลบล เอ็นขวัญน้องใหม่ “เจ้าอัญเชิญบายศรีสู่ขวัญ” ขบวนเชิดชูเกียรติตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยพร้อมธงประจำคณะ คณะขบวนอัญเชิญพานเงินพานทอง ขบวนบายศรี ช้อง ชัน น้ามนต์ พานรูปเทียน พานหมากพลู พานฝ้าย เป็นต้น โดยมีเหล่าเทวดา สนม ร่วมในขบวนแห่ ซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะร่วมในขบวนอย่างงดงาม ในส่วนพิธีบายศรีสู่ขวัญรับเกียรติจาก ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ศิลปิน



แห่งชาติ นำประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนชุมชน ร่วมผูกแขนรับขวัญนักศึกษาใหม่ พร้อมรับชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ที่ได้บรรยากาศอันอบอุ่น ประทับใจ ซึ่งนับว่าเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่สร้างขวัญและกำลังใจ ได้เป็นอย่างดี



บายศรีสู่ขวัญเกศแก้วนิโลบล

นศ.ม.อุบลฯอ้อมรำลึกพระคุณครู พิธีไหว้ครูประจำปี 60 พร้อมปวารณาตัวสืบทอดมรดกทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เพื่อน้อมรำลึกพระคุณครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาท ถ่ายทอดวิชาให้แก่ลูกศิษย์เสมอมา และการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของการศึกษาไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน ซึ่งมีนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกชั้นปี เข้าร่วมงานพิธีอย่างพร้อมเพรียงจำนวนกว่า 4,000 คน และพร้อมใจกล่าวบทไหว้ครู ก่อนที่ตัวแทนนักศึกษาจะนำพานธูปเทียน พานดอกไม้เข้าไหว้ครูตามลำดับ

ทั้งนี้ นายณฤเบศร์ สมบูรณ์ นายกสโมสรณ์ศึกษา ได้นำนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน และอธิการบดี ประธานในพิธีได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา ให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ในการศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จในการเรียนการทำงานต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมานี้ นอกจากนี้ ยังมีกรมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม รางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย และรางวัลนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ปีการศึกษา 2559 จำนวนทั้งสิ้น 43 ราย เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา



เผยโฉม 17 เด็กเก่ง ม.อุบลฯ ผลการเรียนยอดเยี่ยม พร้อมเข้ารับเกียรติบัตร วันไหว้ครู 60

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม รางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย และรางวัลนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ ในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร จำนวน 17 ราย ดังนี้

1 นางสาวมาลีณี พลศิลป์	คณะเกษตรศาสตร์	ชั้นปีที่ 4 ผลการเรียน 3.76
2 นายอดุลวิทย์ เชื้อพล	คณะวิทยาศาสตร์	ชั้นปีที่ 4 ผลการเรียน 3.99
3 นางสาวทิพย์สุดา สุตะภักดิ์	คณะวิทยาศาสตร์	ชั้นปีที่ 4 ผลการเรียน 3.99
4 นายศักดิ์ศรี กองพิมพ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ชั้นปีที่ 4 ผลการเรียน 3.84
5 นางสาวอนันพร พรหมโคตร	คณะเภสัชศาสตร์	ชั้นปีที่ 4 ผลการเรียน 4.00
6 นางสาวณัฐชยา อนุ	คณะศิลปศาสตร์	ชั้นปีที่ 3 ผลการเรียน 4.00
7 นางสาวชนิศา สิบอ้วน	คณะศิลปศาสตร์	ชั้นปีที่ 2 ผลการเรียน 4.00
8 นางสาวระพีพร ภาชนะรมย์	คณะศิลปศาสตร์	ชั้นปีที่ 2 ผลการเรียน 4.00
9 นางสาวสุภาพร ประหา	คณะบริหารศาสตร์	ชั้นปีที่ 2 ผลการเรียน 4.00
10 นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญศรี	คณะบริหารศาสตร์	ชั้นปีที่ 2 ผลการเรียน 4.00

11 นายรัฐศาสตร์ ทวีกาล	คณะนิติศาสตร์	ชั้นปีที่ 4 ผลการเรียน 3.77
12 นายวุฒิชัย เดชฤทธิ์	คณะรัฐศาสตร์	ชั้นปีที่ 4 ผลการเรียน 3.81
13 นายอนันต์ ชัยนการ	คณะศิลปประยุกต์ฯ	ชั้นปีที่ 3 ผลการเรียน 4.00
14นางสาวณัฐชยา ยิงยศ	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ	ชั้นปีที่ 2 ผลการเรียน 4.00
15 นายภาณุพงศ์ ผิวม่วง	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ	ชั้นปีที่ 2 ผลการเรียน 4.00
16 นายชिरวิทย์ ต้นดิวงษ์เสถียร	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ	ชั้นปีที่ 2 ผลการเรียน 4.00
17 นางสาวชุกริภรณ์ ทองโสภณ	คณะพยาบาลศาสตร์	ชั้นปีที่ 4 ผลการเรียน 3.87

นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของการศึกษา ในการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษา นำมาสู่ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ในนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมดูงานการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ประเทศมาเลเซีย

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำ คณะกรรมการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ปี 2025 (พ.ศ.2568) จังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ณ บ้านอ้าววัน เขตดุสิต กทม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 นั้น คณะกรรมการฯ ได้รับข้อเสนอแนะจาก พลตรี จารึก อารีราชการณีย์ ให้คณะกรรมการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-31 สิงหาคม 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในนามของคณะกรรมการโอลิมปิก

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งอาจารย์ ทรงพล อินทเทียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา เป็นคณะทำงานตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ร่วม



คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2560 นี้ด้วย



โครงการ ม.อุบลและชุมชนร่วมใจ

ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการ "ม.อุบลฯ และชุมชนร่วมใจ รมรงค์สวมใส่หมวกนิรภัย 100%"

1) หัววันที่ 21 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560 (2 สัปดาห์) จะเป็นการตรวจ ว่ากล่าวตักเตือน และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบการดำเนินโครงการ และมาตรการวิจัยจราจร

2) หัววันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป จะดำเนินมาตรการเข้ม โดยใช้มาตรการ ตรวจ เตือน ผู้ฝ่าฝืน

โดยใช้มาตรการ 3 อ. คือ

- อ.ที่ 1 ออรถก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
- อ.ที่ 2 ออรถเข้าเขตมหาวิทยาลัย
- อ.ที่ 3 ออชื่อ และส่งรายชื่อเพื่อพิจารณาความประพฤติประกอบการ กยศ. กธอ. กน หรือใบรับรองความประพฤตินักศึกษา และลงชื่ออยู่ในฐานระบบ

วิจัยความร่วมมือ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป สวมใส่หมวกนิรภัยก่อนเข้ามาในเขตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โครงการ "ม.อุบลฯ และชุมชนร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %" ในการปฏิบัติกิจงาน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นสังคม "ม.อุบลฯ น่าอยู่"

หมายเหตุ เป็นการดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% พ.ศ.2555

โครงการ ม.อุบลฯ และชุมชนร่วมใจ รมรงค์สวมใส่หมวกนิรภัย 100%

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะดำเนินโครงการ ม.อุบลฯ และชุมชนร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 % ประจำปีการศึกษา 2560 จึงขอความร่วมมือ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป สวมใส่หมวกนิรภัยก่อนเข้ามาในเขตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โครงการ "ม.อุบลฯ และชุมชนร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %" ในการปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นสังคม "ม.อุบลฯ น่าอยู่"

หมายเหตุ : เป็นการดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% พ.ศ.2555

ม.อุบลฯ รายงานตัวเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ นำนักศึกษาวินัยชั้นปีที่ 4 - 5 (ชายและหญิง) จำนวน 150 นาย เข้ารายงานตัวเลื่อนชั้น และรายงานตัวเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวินัย มทบ.22 โดยมีผู้กำกับนักศึกษาวินัย, ผู้ช่วยผู้กำกับฯ ดูแลในห้วงการปฏิบัติ และได้รับคำชื่นชมจากหน่วยฝึกฯ เกี่ยวกับความเรียบร้อยของเอกสารและการแต่งกาย



สำนักงานพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 85
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสดมหาริค์ ตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์: 045-353-091

บรรณาธิการ : ปุณฺณศรี อานุกสิริพงษ์

อีเมล: puncharat.t@ubu.ac.th

<http://www.ubu.ac.th/web/student>

“สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่ พัฒนานักศึกษาใหม่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เน้นการเรียนรู้ ใน ศตวรรษที่ 21 สู่วิถีความเป็นเลิศในภูมิภาคอุบลราชธานี”

สพ.น. วิวิธีย์ ณปัจจุบัน ๑๐ นำเสนอข่าวสารกิจกรรมประจำปีเพื่อ สืบหาความ 2560 สำนักงานพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ ดำเนินการตาม ภารกิจเพื่อพัฒนาการศึกษา ทุกวัน บางวันจะฉายกิจกรรมโครงการ ตัวอย่าง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา / ผู้เข้าร่วมมีโอกาสดำเนินการ ความสำเร็จดีปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึง นำเสนอข่าวสารกิจกรรมเฉพาะกิจกรรมประจำปี ซึ่งสามารถติดตาม กิจกรรมต่างๆได้ที่เว็บไซต์ได้ค่ะ

๑๐ ให้ผู้อ่านมีความสนุกสนานจากการอ่านและคะ

สวัสดิ์ดีคะ...เจอกันฉบับต่อไปจ้า

